

# ข่าวดี

พวกเราส่วนใหญ่ นั้น ล้วนต่างเคยได้ยิน หรือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นคน "ดี" มามากพอสมควรแล้ว บ้างก็กล่าวอย่างหนึ่ง ในขณะที่ส่วนที่เหลือก็พูดถึงมันต่างกันไป และบางครั้ง นิยามของการเป็นคน "ดี" ของคนกลุ่มหนึ่งก็แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงจากคนอีกกลุ่ม ดังนั้นการที่คนหนึ่งๆ จะแม้แต่ทราบความหมายที่แท้จริงของคำว่า "ดี" ได้อย่างไร ในเมื่อใครๆ ต่างก็มาพร้อมกับนิยามของคำนี้ตามความคิดเห็นส่วนตัวเขาเอง

คนหลายคนก็อาจจะบอกว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป แต่ถ้อยคำจากผู้ที่สร้างมนุษย์มานั้น กล่าวว่า "ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรม (บริสุทธิ์ปราศจากบาป แม้กระทั่งความคิด ดีพอตามมาตรฐานพระเจ้า) ไม่มีใครทำดี ไม่มีแม้แต่หนึ่งคน" เหตุใดท่านผู้นี้จึงกล่าวเช่นนั้น? ก็เพราะผู้สร้างมนุษย์รู้จักมนุษย์เป็นอย่างดี ท่านรู้ถึงหัวใจของคน และหากจะเปรียบเทียบความสะอาดบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้ว เรานั้นสกปรกสุดๆ! ในถ้อยคำของท่านได้กล่าวไว้ว่า เพราะการปฏิเสธและการไม่เชื่อฟังของเราต่อท่าน (ซึ่งหมายถึงความบาป/การทำผิด) จากนี้ไปเราจำเป็นต้องเผชิญกับความตายและการตัดสินพิพากษาเพียงการพิพากษาเท่านั้นที่พระเจ้าผู้สร้างจะมอบให้เรา ซึ่งดำเนินชีวิตโดยตัดขาดปราศจากพระองค์ ... เราไม่ได้ดำเนินชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน เราได้เลือกที่จะใช้ชีวิตที่วิถีของตน เหนือทางอันประเสริฐ คือการดำเนินในการนมัสการ (สิ่งที่เราให้คุณค่ารักเชิดชูบูชาเหนือทุกสิ่ง) และการชื่นชมยินดีของพระเจ้าผู้สร้างเรา แน่ทีเดียว คำพิพากษาที่เราสมควรได้รับคือการลงไปในนรก ซึ่งเป็นที่ที่มีแต่การทรมานทุกข์ทรมานและถูกตัดขาดแยกจากพระเจ้าอย่างเด็ดขาดไปนิรันดร์กาล

พระเจ้าผู้สร้างเรานั้นทรงพิโรธ (โกรธจัด) ที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยการไม่ให้เกียรติ ไม่ให้การนมัสการ หรือเคารพท่านแม้ว่านั่นเป็นจุดประสงค์ที่เราทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมา และถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริง พระเจ้าผู้สร้าง เราได้จัดเตรียมหนทางเพื่อที่จะยกโทษแก่มนุษย์ไว้ โดยการลงโทษคนบางคนแทนที่ของพวกเขา และคนนั้นๆ ที่พระเจ้าได้ส่งลงมาบนโลกนี้ก็คือ พระเยซู

พระเยซูได้ดำเนินชีวิตอย่างดีไม่มีความบกพร่องอย่างที่เราไม่เคยทำได้มาก่อน พระองค์ได้ตายบนไม้กางเขน (วิธีการถูกฆ่าให้ตาย

อย่างทรมาณ บนร่างที่ถูกตอกบนสองท่อนไม้ที่ไขว้กันเป็นรูปกางเขนของชาวโรมัน) และถูกทำให้ฟื้นคืนชีวิตหลังจากตายได้3วันโดยพระเจ้า พระเยซูได้ทำสิ่งทั้งหมดนี้เพื่อจัดเตรียมหนทางสำหรับผู้ที่หันกลับมาหาพระเจ้า พระองค์ได้จ่ายราคาอันสูงค่าของบาป ด้วยการเป็นตัวแทนสำหรับใครก็ตามที่อยากกลับใจแล้วยอมจำนนต่อพระเจ้า และเชื่อวางใจในความสมบูรณ์ของการกระทำทุกอย่างซึ่งเราต้องทำเพื่อให้ได้รับมาซึ่งการอภัยบาป

พระคัมภีร์ ยอห์น 3:16 กล่าวว่า "นี่คือวิธีที่พระเจ้าสำแดงความรักต่อมนุษย์ คือการที่พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบนโลก เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" (นี่หมายความว่าผู้สร้างตัวคุณได้แสดงความรักต่อคุณโดยการส่งพระเยซูคริสต์ ซึ่งทั้งปรารถนาที่จะชำระล้างคุณและมอบคุณความดีที่พระเยซูได้กระทำในฐานะของขวัญที่ให้โดยไม่คิดมูลค่าแก่คุณหากแต่คุณเชื่อในพระองค์ และการพิพากษาที่คุณสมควรได้รับในโทษฐานของการทำบาปจะได้รับการลบออกไปโดยทางพระเยซู) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและพระเจ้าที่เคยขาดสะบั้น เพราะความบาปของคุณเองจะได้รับการต่อใหม่โดยการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขน ไม่มีทางใดหรือสิ่งใดเลยที่คุณจะสามารถทำเพื่อให้ได้มาซึ่งการอภัยจากบาปอย่างวิธีที่คุณกำลังได้รับข้อเสนอให้อยู่ขณะนี้

พระเยซูกล่าวไว้ชัดเจนว่า "ใครก็ตามที่มาหาเรา ไม่มีทางเลยที่เราจะขับไล่เขาออกไป" ไม่ว่าคุณจะทำอะไรมา ถ้าคุณกลับใจและเชื่อศรัทธาในพระเยซูพระเจ้าจะต้อนรับเรา คนทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซูก็ได้กลายมาเป็นลูกชายและลูกสาวของพระผู้สร้างมวลมนุษย์ทุกชาติ และพวกเขาจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปในสวรรค์แทนการลงไปอยู่ในนรกซึ่งพวกเราสมควรได้ไป

มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ประเสริฐ (ดี) ไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้กับความงามและความดีของพระเยซู ขอให้คุณหันหลังกลับจากการเชื่อศรัทธาในความดีของตัวเองมาเป็นในพระองค์แทน และพระเจ้าจะทรงนับว่าคุณดีในนามของพระเยซู สิ่งที่พระองค์ทำนั้นก็เพียงพอแล้ว พระองค์ได้มอบตัวเองที่นับว่าเป็นผู้เดียวที่ประเสริฐและเป็นเครื่องถวายที่ดีสมบูรณ์แบบ พระเยซูคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ คือความหวังเดียวของคุณ หันกลับมาหา พระเยซูคริสต์และเชื่อวางใจในพระองค์วันนี้

หากคุณสนใจอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ติดต่อมาได้ที่ [davevoetberg@gmail.com](mailto:davevoetberg@gmail.com)